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ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม 
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  
โดยในระหว่างการพิจารณา นายชวน  หลีกภัย ประธานรัฐสภา และศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย  
รองประธานรัฐสภา ผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม     (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม      (ไม่มี) 

 

คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา ๑๖๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่  
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 สมาชิกรัฐสภาได้อภิปรายนโยบายของรัฐบาล ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 
 - การเติบโตของเศรษฐกิจไทยตกต่ำ  
 - การข้ึนค่าแรงเป็น ๔๐๐ บาท  
 - มีตลาดแบบใหม่คือการค้าแบบ อีคอมเมิร์ซ มาร์เก็ตเพลซ (e-Commerce marketplace) 
 - การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก กับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางในเรื่องการลงทุนและแรงงาน 
 - ควรแกป้ัญหาภัยแล้ง โดยผันแม่น้ำ ๓ สาย 
 - การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้ภาครัฐปลอดการทุจริตโดยให้ภาคสังคม เอกชน 
และประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวัง 
 - ต้องปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงาน 
 - ให้การช่วยเหลือเกษตรกรทั้งเรื่องภัยแล้ง ราคาผลผลิต 
 - ให้มีกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาประเทศเนื่องจากในเชิง
พ้ืนที่ประชาชนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา  
 - รัฐต้องแก้ปัญหาความเชื่อมั่นทางการเมือง ในเรื่องที่มาและอำนาจหน้าที่ของ สว. ระบบการเลือกตั้ง 

สรุปผลการประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งท่ีหนึ่ง) 

วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

เรื่องด่วน  
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 - รัฐบาลมีความสามารถหาเงินมาลงทุนในนโยบายต่าง ๆ ได้อย่างไรซึ่งควรคำนึงถึงเงินทุนสำรอง
ระหว่างประเทศ ภาระหนี้สาธารณะ และควรมีวินัยทางการเงินการคลัง 
 - หนี้ครัวเรือนมีอัตราเพ่ิมข้ึน ขอให้นโยบายต่าง ๆ ไม่ไปกระตุ้นให้เกิดหนี้ครัวเรือนและให้จัดการ
กับหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่อง 
 - นโยบายรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรนโยบาย รัฐต้องพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล
สินค้าเกษตรเพราะการได้ข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยทำให้สามารถบริหารดีมานด์ (Demand) ซัปพลาย (Supply) 
ได้สมดุล  
 - ควรนำเรือสำรวจประมงมาใช้นำร่องค้นหาแหล่งประมงใหม่เพ่ือสนับสนุนประมงนอกน่านน้ำ  
 - ต้องดำเนินการให้ท่าเรือและเรือพาณิชย์ผ่านมาตรฐานทางทะเลที่องค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ (IMO) กำหนด 
 - ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงหน่วยงานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง พิจารณา
ปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพืชผลทางการเกษตรให้เชื่อมโยงกัน 
 - ต้องปราบทุจริตอย่างจริงจังอย่าให้เป็นดังเช่นกรณีการจัดซื้อรถดับเพลิงของกรม ปภ.  
 - ต้องมีการจัดการเกี่ยวกับปัญหานักท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้กับประเทศ 
 - มีการกระจุกตัวของแหล่งท่องเที่ยวและรายได้ โครงสร้างการท่องเที่ยวขั้นพื้นฐานของเมืองรอง
ต่าง ๆ มีพร้อมหรือไม่ รวมทั้งการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  
 - ไม่ควรสนับสนุนธรุกิจเรือสำราญเพราะนำรายได้มาสู่ท้องถิ่นน้อย อีกทั้งทิ้งมลภาวะไวเ้ป็นจำนวนมาก 
 - ให้รัฐบาลกำหนดเงื่อนไขเวลาไว้ในเป้าหมายราคายางพารา ๖๕ บาทด้วย และควรกำหนด
มาตรการส่งเสริมหรือจูงใจให้ท้องถิ่นมีการนำยางพาราไปใช้มากขึ้น 
 - ปัญหาหาบเร่แผงลอย การทวงคืนทางเท้าทำให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าได้รับผลกระทบ รัฐยังแก้ปัญหา
ไม่ตอบโจทย์ การใช้กฎหมายไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกพ้ืนที่ ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาตามหลักการของกฎหมาย 
ไม่เลือกปฏิบัติ และหากเวนคืนพื้นที่ขอให้พิจารณาตามพ้ืนที่และจุดขายอื่นที่เป็นจุดที่มีผู้ซื้อและผู้ขายเข้าถึงได้
ทั้งสองฝ่าย 
 - กฎหมายไม่ชัดเจนกรณีให้ลาคลอดเพ่ิมขึ้น แต่จะได้รับค่าแรงในวันที่ลาคลอดเพ่ิมนั้นหรือไม่ 
ขอให้แก้ไขให้ชัดเจน ไม่มีนโยบายในเรื่องค่าเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนถึง ๖ ขวบ เด็กเข้าสู่วัยเรียนควรได้รับการศึกษา 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ต้องทำให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาอย่างไม่เสียเงินและเท่าเทียมกันทุกกลุ่มคน  
 - ต้องพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไทยควบคู่กับการลงทุนด้านเศรษฐกิจจากต่างประเทศ  
 - รัฐบาลต้องทำให้คนไทยมีหลักคิดในเรื่องคนไทยแข็งแรง ต้องมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพ่ือนำไป 
สื่อสารต่อในชุมชนเป็นเครือข่ายสุขภาพในระดับต่าง ๆ ต่อไป จะนำมาสู่ประชาขนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน 
 - ให้กระจายอำนาจการปกครองในทุกมิติ ทั้งอำนาจ หน้าที่ บุคลากร ภารกิจกิจกรรม และที่สำคัญ 
ที่สุดคืองบประมาณ โดยเร่งรัดดำเนินการเกี่ยวกับการลดบทบาทการปกครองส่วนภูมิภาค ให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ทางการเมืองมากขึ้น ถ่ายโอนอำนาจภารกิจโดยเร็ว จัดทำกฎหมายให้เอ้ือต่อการกระจายอำนาจ และโอนงบประมาณ 
ให้ อปท. อย่างเพียงพอ 
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 - ในด้านพลังงาน ให้พิจารณาแผน พีดีพี (PDP) แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน ซึ่งล่วงเลยมาแล้ว  
๑ เดือน ดำเนินการให้รัฐมีสัดส่วนการผลิตไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ภายในเวลา ๑๐ ปี 
 - ให้บรรจุแพทย์และพยาบาลที่จะจบใหม่เข้ารับราชการเพ่ือให้ด้านสาธารณสุขมีคุณภาพ 
 - ช่วยเหลือเกษตรกรให้ขายพืชผลทางการเกษตรได้อย่างเป็นระบบ 
 - ไม่เห็นถึงการแก้ปัญหาระบบการศึกษาที่โครงสร้างหรือยังมองไม่เห็นการแก้ปัญหาการศึกษา  
ในระดับการบริหารราชการ 
 - ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาควรแก้ปัญหาในระยะยาวต้องเป็นการยกระดับโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
ใกล้เคียงกันมากที่สุด เด็กควรได้รับสิทธิด้านทุนทรัพย์ทุกกรณีไม่ควรมีกรณีพิเศษใด ๆ ไม่ควรให้โครงการฝากเป็น 
ภาระงานหลักของครู และการมีส่วนร่วมของนักเรียนในระบบการศึกษาของโรงเรียน 
 - ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณไปกับการจัดซื้ออาวุธอีกต่อไป 
 - ขอให้ผลักดันระบบเศรษฐกิจชีวภาพ ไบโออีโคโนมี (Bioeconomy) เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 - การปฏิรูปการศึกษาต้องรับฟังความคิดเห็นของครู ต้องปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ระบบหลักสูตร 
การเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผล เพ่ือการศึกษาประสบผลสำเร็จและยั่งยืน 
 - การช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม กระทรวงต่าง ๆ หากจะนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  
ในระดับปฏิบัติที่เป็นราชการนั้นไม่ควรให้เกิดความซ้ำซ้อน ต้องให้สอดคล้องซึ่งกันและกัน 
 - สนับสนุนให้เกิดโครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ที่เรียกว่า โฮล์เซล (Wholesale) หรือรีเทล 
คอมเพตทิชัน (Retail Competition) 
 - นโยบายเปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตและบริหารจัดการพลังงานต้อง
ลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตที่ซ้ำซ้อน ลดใบอนุญาตลง เพ่ือผลประโยชน์ของประเทศ เพ่ิมการแข่งขันด้าน
การพลังงานให้กับผู้ประกอบการ 
 - นำนโยบายเจ้าสัวมาสร้างเศรษฐกิจที่คุ้มตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ร้านโชห่วยเจ๊ง หนี้สิน
ครัวเรือนเพิ่มขึ้น ไม่สามารถลดความเหลื่อมล้ำได้ 
 - มีความเป็นห่วงเรื่องของแนวทางของมหาวิทยาลัยไทยในปัจจุบัน ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและตอบโจทย์ในเรื่องของระบบการศึกษาที่เราเรียกว่าปริญญาชุมชน 
 - นโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นยังมีความทับซ้อนกันระหว่างอำนาจรัฐกับท้องถิ่น มาตรการ 
เรื่องการจัดระบบภาษี มาตรการเรื่องการจัดสัดส่วนระหว่างงบรัฐบาลกับงบท้องถิ่น และยังมีกฎหมายที่จะต้อง
เพ่ิมศักยภาพท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายสหการ กฎหมายกิจการพาณิชย์ของท้องถิ่นและกฎหมายการร่วมทุน 
ของท้องถิ่น 
 - นโยบายเรื่องการสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก เสนอแนะว่าควรจะมีบิ๊ก ดาต้า (Big Data)  
ในมิติต่าง ๆ เพ่ือที่จะวิเคราะห์และนำเสนอทั้งในระดับชาติ นานาชาติ ไทยมีความเข็งแกร่งติดอันดับอาเซียน
และอันดับโลกควรใช้เชื่อมโยงโลกและสนับสนุน และควรให้มีการวิจัยพัฒนาในเรื่องนี้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งต่อไป 
 - ควรมีนโยบายที่ชัดเจนด้านอาหารเนื่องจากอาหารมีความสำคัญทั้งความมั่นคงด้านอาหารและ
โภชนาการ มีความสำคัญทั้งวัฒนธรรมเอกลักษณ์และการท่องเที่ยว อาหารมีความสำคัญต่อโอกาสทางการค้า 
มีโอกาสในการดูแลสิ่งแวดล้อมและฐานทรัพยากรผลิต 
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 - ต้องดูแลกลุ่มเด็กและเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทุกด้าน รวมถึงกลุ่มลูกหลาน
แรงงานข้ามชาติ ต้องให้ความสำคัญกลุ่มความหลากหลายทางเพศให้มีความเสมอภาคกันทั้งผู้หญิงผู้ชายและ
กลุ่มท่ีมีความหลากหลายในทุกด้าน การดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ แก้ไขกฎหมายที่เก่ียวกับกลุ่มชาติพันธุ์  
 - การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สนับสนุนให้รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภาครัฐจะทำอย่างไรที่จะสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาบูรณาการในการทำงาน  
จะเสริมสร้างเอกชนไทยอย่างไรให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีและนำมาปรับใช้กับทุกภาคอาชีพ และต้องแก้ไขกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 
 - การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมจะปราศจากซ่ึงการปฏิรูปตำรวจไม่ได้ 
 - นโยบายช่วยเหลือเกษตรกร ต้องเริ่มต้นแก้ปัญหาที่เรื่องเกษตรกรไม่มีที่ดินทำกิน ต้องกู้นอกระบบ
มาเช่าที่ดินมาลงทุนทำเกษตร มีต้นทุนสูง และไม่มีเงินที่จะแปรรูปหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ 
 - การจัดการศึกษาของชาติ ต้องดำเนินการในเรื่องคุณภาพการศึกษา เรื่องความเหลื่อมล้ำ 
ทางการศึกษา และเรื่องของการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา เพ่ือให้การศึกษามีคุณภาพ 
 - การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ควรต้องมีการกำหนดเรื่องการป้องกันเพ่ือให้หน่วยงานได้นำไป
ปฏิบัติ อันเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุและไม่ให้เกิดความเสียหาย 
 - ต้องใส่ใจเรื่องการกำจัดขยะมูลฝอยเนื่องจากมีข้อสงสัยในการใช้งบประมาณว่ามีความโปร่งใส 
ใช้อย่างคุ้มค่าสมประโยชน์หรือไม่ 
 - ต้องให้ระบบหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนทุกคนถ้วนหน้า  
 - การบริหารราชการแผ่นดินตามกฎหมายความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้มี
ผลกระทบต่อผู้ลงทุนทางอุตสาหกรรม เกิดความชะงักในการลงทุนเนื่องจากไม่ทราบทิศทาง 
 - การส่งเสริมพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และการพัฒนาชายจังหวัดแดนภาคใต้  
ต้องดำเนินนโยบาย เอสอีซี เซาท์เทิร์น อีโคโนมิก คอร์ริดอร์ (SEC : Southern Economic Corridor) อย่าให้
ล้มเหลวและช่วยทำให้ราคายางพารามีราคาสูง 
 - นโยบายการปรับปรุงสวัสดิการสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยและเบี้ยคนพิการ ควรให้มีกองทุนวิสาหกิจ 
เพ่ือสังคมในกฎหมายวิสาหกิจเพื่อสังคม ปรับเบี้ยคนพิการให้เป็น ๑,๐๐๐ บาท เปิดโอกาสให้คนพิการสามารถ
เลือกใช้บริการหลักประกันสุขภาพ หรือบริการประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม 
 - เพ่ิมคนพิการให้มีสิทธิในกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
 - ปรับปรุงกฎหมายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพ่ือทำให้สิทธิคนพิการเป็นจริงและ
ให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ 
 - นำหลักการยูนิเวอร์ซัล ดีไซน์ (Universal Design) หรือการออกแบบเพ่ือให้เกิดการอยู่ดีมีสุข
ร่วมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติไปใช้ในทุกกรณี 
 - ขอให้ตรากฎหมายว่าด้วยขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลเพ่ือเป็นการลดความเหลื่อมล้ำโดยถาวร
ตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
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 - การใช้กัญชาเสรี ต้องตระหนัก ๓ เรื่อง คือ ข้อยุติทางการแพทย์มีอย่างไรต้องเปิดเผยให้
ประชาชนทราบ การส่งเสริมให้ปลูกกัญชาและนำเข้ากัญชาเพ่ือใช้ทางการแพทย์ต้องระมัดระวังผลข้างเคียง 
ที่จะเกิดในสังคม และกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจที่หลายคนสนใจไม่ควรปล่อยให้มีการผูกขาดทางการค้า 
 - นโยบายการให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวอย่างทั่วถึง กระบวนการของการผลิตแพทย์และ
ของระบบสุขภาพปฐมภูมิตามกฎหมายสุขภาพปฐมภูมิ การมีคณะกรรมการ การใช้งบประมาณที่จะต้องลงไป
ในการแพทย์ปฐมภูมิ การให้ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนกับแพทย์เวชศาสตร์เป็นการซ้ำซ้อนกันหรือไม่  
 - การปรับปรุงสวัสดิการแห่งรัฐ ขอให้ดำเนินการต่อในเรื่องของบัตรประชารัฐและเรื่องของ  
มารดาประชารัฐ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนมีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต 
 - ให้กระตุ้นหน่วยงานของรัฐดำเนินงานนโยบายประกันรายได้เกษตรกร นโยบายนี้เป็นเสมือนกับ
สวัสดิการที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรให้เขาสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตและมีรายได้ที่เพียงพอ 
 - การที่จะยกระดับ อสม. ต้องออกแบบหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ทบทวนต่อยอด
หลักสูตรเดิมที่มีอยู่ และควรเพ่ิมเติมเรื่อง อาทิ การรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี การเข้าใจปัญหาสุขภาพเฉพาะถิ่น
ตามบริบทของแต่ละภูมิภาค 
 - ให้ส่งเสริมการผสมน้ำยางพาราเข้าไปในยางมะตอยเพ่ือสร้างถนนให้มีความแข็งแรงทนทานและ
ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 
 - กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการควรผลักดันให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม ดำเนินตาม 
๔ โมดูล (Modules) ประกอบด้วย ๑. ระเบียบพิธี หน้าที่ของความเป็นประชาชนชาวไทยที่ดี และเรื่องอ่ืน ๆ 
๒. เอทิเคตต์ (Etiquette) ภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและสิ่งใดที่ควรจะต้องเลี่ยงการปฏิบัติ ๓. แมนเนอร์ส 
(Manners) เรื่องของมารยาท และ ๔. เป็นไปตามพระบรมราชปณิธานของรัชกาลที่ ๙ และรัชกาลปัจจุบัน  
ก็คือในเรื่องของการศึกษาท่ีจะทำให้เด็ก ๆ เป็นทั้งคนดีและคนมีความรู้ความสามารถ 
 - ควรแก้ไขกฎหมายที่ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อให้ธุรกิจดิจิทัลสามารถเติบโตได้  
 - ควรส่งเสริมให้มีการเสริมทักษะในการพัฒนาให้คนพิการมีอาชีพเป็นสิ่งที่เร่งด่วนก่อนที่จะ
ดำเนินการเรื่อง ยูนิเวอร์ซัล ดีไซน์ (Universal Design) 
 - ประชาชนคาดหวังจะต้องมีและต้องมีต่อไป คือแก้ไขปัญหาหนี้สินและลดภาระหนี้สินของ
ประชาชน และสิ่งสำคัญคือหนี้สินนอกระบบ เสียงสะท้อนของประชาชนที่ผ่านมามีความสุขมาก 
 - รัฐบาลต้องแก้ปัญหาการรวยกระจุกจนกระจาย 
 - ช่วยสอดส่องดูแลเข้มงวดในการลักลอบนำมะพร้าวหรือลักลอบนำพืชต่าง ๆ เข้ามาภายในประเทศ 
หรือการอนุมตัิเข้ามา เพราะจะทำลายหรือทุบราคาสินค้าเกษตรภายในประเทศให้ตกต่ำ 
 - เพ่ือเป็นการเสริมรายได้จากการท่องเที่ยว ในเขตเมืองหลักขอให้ยกเลิกการกำหนดเวลาบริการ
ท่องเที่ยว 
 - ขอให้เปิดเส้นทางเลียบภูเขาชายแดนของประเทศพม่าอีกเส้นทางหนึ่ง ซึ่งกรมทางหลวงและ
กรมทางหลวงชนบทได้สำรวจพ้ืนที่แล้ว เพ่ือบรรเทาการจราจรแออัดในถนนเพชรเกษมซึ่งเป็นถนนสายใต้  
สายหมายเลขท่ี ๔ ไปสุดที่สุไหงโก-ลก 
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 - ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมง ต้องแก้ปัญหาแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือในระยะเร่งด่วน
และในระยะยาว ในระยะเร่งด่วนควรแก้ปัญหาเรื่องของภาคแรงงานและการแก้ไขกฎหมายในบางข้อ  
ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาว ควรตั้งสภาประมงแห่งชาติที่มาจากบุคคลภาคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมง 
และควรตั้งกองทุนอนุรักษ์ทะเลและพัฒนาประมงไทยที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือดูแลพ่ีน้องชาวประมงที่เดือดร้อน
รวมถึงส่งเสริมการทำประมงแบบยั่งยืน 
 - ควรมีการทบทวนแก้ไขการกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติของการใช้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  
และนำรายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมาดำเนินการเนื่องจากเป็นสิ่งที่ชุมชนต้องการจริง ๆ  
ในด้านของการปฏิรูปการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
 - การกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นในประเทศไทย ขอให้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณและดำเนินการ 
อย่างมั่นคงและจริงใจ เพ่ือให้ท้องถิ่นมีการจัดการตนเองได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
 - นโยบายระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตามศักยภาพ 
ขอให้มี ๓ โครงการ คือ ๑. นโยบายเกิดปั๊บรับสิทธิเงินแสน คือเด็กแรกเกิดจะได้รับเงิน ๑ ,๐๐๐ บาทต่อเดือน
จนถึงอายุ ๘ ขวบ ๒. ขยายสิทธิลาคลอดให้กับมารดา ๖ เดือน และบิดา ๑ เดือน ๓. ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพดี  
ทั่วไทยมีการจัดงบอบรมครูทั้งประเทศ นอกจากนี้ ควรมีการเพ่ิมโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวัน 
 - การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ทั้งการคมนาคมและปัญหาการจราจร ต้องมีทิศทาง 
ในการพัฒนา ไม่ควรเป็นต่างหน่วยงานก็ต่างคิดต่างวางแผน ต่างทำ ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนกันเป็นการใช้  
งบประมาณอย่างไม่คุ้มค่า 
 - ควรส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาทั้งการออกกำลังกายและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาซึ่งส่งผลให้ประชาชน 
มีกิน และต้องใส่ใจอาหารที่บริการนักท่องเที่ยวต้องสะอาดปลอดภัย  
 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  รองนายกรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รัฐมนตรีประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  รัฐมนตรีช่วยว่าการระทรวงกลาโหม  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ตอบชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
 เมื่อไม่มีสมาชิกอภิปรายและการอภิปรายสิ้นสุดลง นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประธานและ
สมาชิกรัฐสภาที่ได้อภิปรายให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ความเห็นและ
ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ของสมาชิกรัฐสภาในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหา
ปากท้อง การสร้างรายได้ให้แก่พ่ีน้องเกษตรกร ปัญหาที่ดินทำกิน การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาการศึกษา  
การพัฒนาทักษะเพ่ือสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้แรงงาน การสร้างความเชื่อม่ันในการลงทุน และการขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ รัฐบาลจะนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ ไปพิจารณาเพ่ิมเติมในการขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐบาลในช่วงต่อไปและจะบูรณาการการทำงานระหว่างส่วนราชการเพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน 
  



๗ 
 

 โดยรัฐบาลจะมุ่งมั่นทำหน้าที่ให้ดีที่สุดตามที่ได้สัญญากันไว้ว่าเราจะทำหน้าที่เพ่ือประชาชนคนไทย 
ทั้งประเทศ เราจะทำงานร่วมกันด้วยการบูรณาการทั้งแผนคน แผนเงิน แผนงาน เพ่ือจะขับเคลื่อนนโยบายของ
พวกเราไปด้วยกัน เราจะบริหารราชการแผ่นดินด้วยหลักนิติรัฐ นิติธรรม ความสุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส  
มีธรรมาภิบาลและรักษากรอบวินัยการเงินการคลังของประเทศอย่างเคร่งครัด เพ่ือจะนำพาประเทศไทยให้  
ก้าวเดินไปอย่างมั่นคงในศตวรรษท่ี ๒๑ เราทุกคนจะก้าวเดินไปพร้อมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว    (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่ค้างพิจารณา        (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอใหม่        (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ        (ไม่มี) 
 

เลิกประชุมเวลา ๐๓.๓๓ นาฬิกา ของวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

กลุ่มงานรายงานการประชุม 
สำนักรายงานการประชุมและชวเลข 


